

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ก
บทคัดย่อ	ง
ABSTRACT	จ
สารบัญ	ฉ
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญภาพ	ป
บทที่ 1 บทนำ	1
ภูมิหลัง	1
วัตถุประสงค์การวิจัย	4
สมมติฐานการวิจัย	4
กรอบแนวคิดการวิจัย	4
ขอบเขตการวิจัย	5
นิยามศัพท์เฉพาะ	7
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	10
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	11
การประกันคุณภาพการศึกษา	12
ความหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา	12
ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา	16
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พุทธศักราช 2545 หมวด 6	17
แนวคิดในการประกันคุณภาพการศึกษา	19
หลักการประกันคุณภาพการศึกษา	24
ขั้นตอนการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา	26

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	40
การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2	69
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	70
งานวิจัยในประเทศ	70
งานวิจัยต่างประเทศ	85
บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย	88
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง	88
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	90
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือในการวิจัย	90
การเก็บรวบรวมข้อมูล	92
การวิเคราะห์ข้อมูล	92
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล	93
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	99
สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล	99
ลำดับขั้นในการนำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล	99
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	100
บทที่ 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ	187
วัตถุประสงค์ของการวิจัย	187
สมมติฐานการวิจัย	187
วิธีดำเนินการวิจัย	188
การวิเคราะห์ข้อมูล	189
สรุปผลการวิจัย	190

หัวข้อ	หน้า
อภิปรายผล	192
ข้อเสนอแนะ	196
บรรณานุกรม	198
ภาคผนวก	206
ภาคผนวก ก แบบสอบถามเพื่อการวิจัย	207
ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะห์	220
ประวัติผู้วิจัย	229



มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
RAJABHAT MAHASARAKHAM UNIVERSITY

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1	แสดงจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำแนกตามขนาด 6
2	ตัวอย่างแนวทางการเก็บรวบรวมข้อมูล 37
3	ตัวอย่างกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน 38
4	แสดงจำนวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำแนกตามขนาด 89
5	จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา 100
6	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและรายด้าน จำแนกตามสถานภาพ 102
7	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหาร และสารสนเทศ 104
8	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา 106
9	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารด้านการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา 107
10	ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการศึกษาการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา 108

11	ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ด้านการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา	109
12	ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ด้านการประเมินคุณภาพ การศึกษา	110
13	ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี	111
14	ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหาร ด้านการผดุงระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา	112
15	ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ	113
16	ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา	115

17	ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ ด้านการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา	116
18	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	117
19	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา	118
20	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา	119
21	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี	120
22	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของครูวิชาการ ด้านการผุดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	121

23	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ	122
24	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา	124
25	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา	125
26	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนา คุณภาพการศึกษา	126
27	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการตรวจสอบและทบทวน คุณภาพการศึกษา	127
28	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา	128

29	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี	129
30	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ตามความคิดเห็นของประธานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	130
31	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและรายด้าน จำแนกตามขนาดสถานศึกษา	132
32	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการจัดระบบบริหาร และสารสนเทศ	134
33	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา	136
34	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา ..	137
35	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	138

36	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา	139
37	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ...	140
38	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการรายงาน คุณภาพการศึกษาประจำปี	141
39	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ด้านการผดุง ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	142
40	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดกลาง ด้านการจัดระบบบริหาร และสารสนเทศ	143
41	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดกลาง ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา .	145
42	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดกลาง ด้านการจัดทำแผน พัฒนามาตรฐานการศึกษา	146

43	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดกลาง ด้านการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	147
44	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดกลาง ด้านการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา	148
45	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดกลาง ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา .	149
46	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดกลาง ด้านการรายงาน คุณภาพการศึกษาประจำปี	150
47	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดกลาง ด้านการผดุงระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา	151
48	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและรายด้าน ในสถานศึกษาขนาดใหญ่	152
49	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการจัดระบบบริหาร และสารสนเทศ	153

50	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ..	155
51	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการจัดทำแผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษา	156
52	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา	157
53	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา	158
54	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา ..	159
55	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการรายงาน คุณภาพการศึกษาประจำปี	160
56	ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ในสถานศึกษาขนาดใหญ่ ด้านการผลจูงระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา	161

57	แสดงการเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวม จำแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา	162
58	แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของระดับการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ที่มีสถานภาพต่างกัน โดยรวม	163
59	แสดงการเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ด้านการจัดระบบบริหาร และสารสนเทศ	164
60	แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของระดับการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ที่มีสถานภาพต่างกัน ด้านการจัดระบบบริหาร และสารสนเทศ	165
61	แสดงการเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำแนกตามสถานภาพ และขนาดสถานศึกษา ด้านการพัฒนามาตรฐาน การศึกษา	166
62	แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของระดับการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ที่มีสถานภาพต่างกัน ด้านการพัฒนามาตรฐาน การศึกษา	167
63	แสดงการเปรียบเทียบระดับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา ด้านการจัดทำแผนพัฒนา มาตรฐานการศึกษา	168

71	แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการดำเนินงาน การประกันคุณภาพ การศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ที่มีสถานภาพต่างกัน ด้านการรายงาน คุณภาพการศึกษาประจำปี	176
72	แสดงการเปรียบเทียบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จำแนกตาม สถานภาพ ด้านการผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา	177
73	แสดงการเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่ของการดำเนินงาน การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ที่มีสถานภาพต่างกัน ด้านการผดุงระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา	178
74	ความถี่ของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการจัดระบบบริหารและสารสนเทศ เรียงจากมากไปหาน้อย	179
75	ความถี่ของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการพัฒนามาตรฐานการศึกษา เรียงจากมากไปหาน้อย	180
76	ความถี่ของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการจัดทำแผนพัฒนามาตรฐานการศึกษา เรียงจากมาก ไปหาน้อย	181
77	ความถี่ของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาการดำเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เรียงจากมากไปหาน้อย	182

ตารางที่

หน้า

78	ความถี่ของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา เรียงจากมากไปหาน้อย	183
79	ความถี่ของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษา เรียงจากมากไปหาน้อย	184
80	ความถี่ของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี เรียงจากมากไปหาน้อย	185
81	ความถี่ของข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการผุดงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เรียงจากมากไปหาน้อย	186
82	ค่าอำนาจจำแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม	217

สารบัญภาพ

ภาพที่		หน้า
1	แสดงกรอบแนวคิดการวิจัย	5
2	ความสัมพันธ์ของการดำเนินงานประกันคุณภาพ	23
3	แสดงวงจร PDCA ของวงจรเคมีง	26
4	ขั้นตอนการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา.....	28
5	ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของแผนต่าง ๆ ที่สถานศึกษาควรจัดทำ.....	29
6	การกำหนดเป้าหมายของสถานศึกษา	31
7	กิจกรรมการตรวจสอบประเมินภายใน	34
8	การจัดหาจัดทำเครื่องมือ	35
9	ขั้นตอนการแปลความหมาย	39
10	ระบบหลักเกณฑ์และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาระดับการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	41
11	ภารกิจของสถานศึกษา	43
12	การจัดระบบสารสนเทศของสถานศึกษา	47
13	องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ	48
14	รูปแบบการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา	52
15	กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา	55
16	วงจรการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง	67
17	ขั้นตอนการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐาน	63
18	การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา	68